



ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ฉบับที่ ๕/๖๔

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคเป็นวงกว้าง มีการแพร่ระบาด และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากจากเขตพื้นที่ สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรค เป็นเหตุให้ เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน จากกรณีดังกล่าว จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีความ จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยยกระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ทั้งจังหวัด

ในการนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ คำสั่งของจังหวัด นครศรีธรรมราช ในเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙ โดยเน้นย้ำให้ประชาชนชาวทุ่งสงทุกคนปฏิบัติตนเองอย่าง เคร่งครัด โดยต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล, ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ๑๐๐%, ล้างมือบ่อยๆ, หมั่นตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และลงทะเบียนไทยชนะเมื่อเข้าไปยังสถานที่ต่างๆ รวมทั้งเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ออกคำสั่งปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้ง ๖ โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔, จัดจัดกิจกรรม “ตลาดชุมทางทุ่งสง” จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน จัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน ของคนจำนวนมาก โดยจำกัดผู้เข้าร่วมงาน ไม่เกิน ๑๐๐ คน เช่น งานแต่ง งานบวช เป็นต้น รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการในสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสงให้ความร่วมมือ กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ในการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ รวมทั้งเดินทางเข้า - ออกสำนักงานเทศบาลประตูด่านเพียงด้านเดียว “คนทุ่งสง ร่วมใจ ฝ่าวิกฤติ COVID-๑๙ เราทุกคนต้องชนะ” ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองทุ่งสง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง

๖ มกราคม ๒๕๖๔

